

Số: 56 /BC-KKT

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 6 năm 2017

BÁO CÁO
Về kết quả thực hiện công tác cải cách
hành chính 06 tháng đầu năm 2017

Thực hiện Công văn số 910/UBND ngày 01/3/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thời gian gửi báo cáo cải cách hành chính (CCHC) định kỳ và Công văn số 932/SNV-CCHC ngày 11/5/2012 của Sở Nội vụ Khánh Hòa về việc hướng dẫn xây dựng báo cáo CCHC định kỳ; Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong (Ban) báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC 06 tháng đầu năm 2017 tại cơ quan như sau:

I. Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC:

1. Về kế hoạch CCHC:

Thực hiện Quyết định số 4032/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2017; Ban đã xây dựng kế hoạch cải cách hành chính của cơ quan ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-KKT ngày 05/01/2017 để tổ chức thực hiện. Đến thời điểm hiện tại, Ban đã triển khai tổ chức thực hiện đáp ứng yêu cầu về công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong tình hình hiện nay.

2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành CCHC:

- Thường xuyên phổ biến các văn bản về CCHC cho cán bộ chủ chốt của các phòng chuyên môn cơ quan tại cuộc họp giao Ban hàng tuần để quán triệt đến tất cả CBCC triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó tiến hành theo dõi, kiểm tra việc thực hiện của CBCC và có báo cáo về công tác CCHC định kỳ đúng quy định.

- Từ đầu năm đến nay, Ban đã tổ chức các cuộc họp, cụ thể:

+ Tổng kết công tác CCHC năm 2016 để thông qua kết quả thực hiện công tác CCHC nhằm chỉ đạo các phòng chuyên môn trực thuộc và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả nhằm rút kinh nghiệm những mặt hạn chế, tồn tại trong công tác thực hiện CCHC năm 2016 và phân đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan trong năm 2017 đảm bảo đúng quy định.

+ Hội nghị “*Công bố Chỉ số và xếp hạng CCHC năm 2016 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017*”, qua đó chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC và đề ra một số giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác CCHC tại Ban trong năm 2017.

+ Hội nghị “*Công bố Chỉ số mức độ hài lòng năm 2016 và đề ra biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công năm 2017*” để rút kinh nghiệm đối với những vấn đề còn tồn tại trong quá trình thực hiện công tác phục vụ công dân, đồng thời đề ra biện pháp cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ công trong năm 2017.

- Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính cơ quan nhằm tham mưu, làm đầu mối thường trực giúp Thủ trưởng cơ quan chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, giải pháp về công tác cải cách hành chính của cơ quan, đồng thời hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện chương trình cải cách hành chính của cơ quan.

3. Về kiểm tra CCHC:

Nhằm giúp Lãnh đạo đánh giá cụ thể việc thực hiện công tác CCHC của cơ quan, Ban đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-KKT ngày 13/01/2016 về kiểm tra CCHC năm 2017 đối với các phòng, đơn vị chuyên môn trực thuộc, gắn với đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của Ban.

4. Về công tác tuyên truyền CCHC:

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, ngày 19/01/2017 Ban đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-KKT về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017. Đồng thời, theo Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017 của tỉnh Khánh Hòa; Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tiếp tục xây dựng Kế hoạch số 18/KH-KKT ngày 07/4/2017 về tuyên truyền cải cách hành chính của cơ quan năm 2017 nhằm bổ sung những nhiệm vụ cho phù hợp với kế hoạch của tỉnh.

Trên cơ sở đó, Ban đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ CBCC về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, mục tiêu và nhiệm vụ CCHC, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao để thực hiện có hiệu quả công tác CCHC; tiến hành quán triệt nội dung kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC của tỉnh và của cơ quan đến toàn thể CBCC; trực tiếp tuyên truyền, phổ biến các văn bản về CCHC tại các cuộc họp giao ban hàng tuần và qua mạng E-Office; đăng tải các tin bài, văn bản về CCHC tại trang thông tin điện tử của Ban nhằm đẩy mạnh công tác CCHC trong thời gian tới.

II. Kết quả thực hiện công tác CCHC:

1. Về cải cách thể chế:

1.1. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản QPPL:

Ban thực hiện theo biểu mẫu và hướng dẫn của cấp trên.

1.2. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế chính sách về các lĩnh vực quản lý Nhà nước theo chỉ đạo của cấp trên.

Thực hiện Công văn số 3557/UBND-VP ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách phát triển KCN trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã xây dựng dự thảo, lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành liên quan đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thông qua (Công văn số 341/KKT-QLĐT ngày 17/4/2017). Tuy nhiên, tại cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4/2017, UBND tỉnh đã chỉ đạo giao Sở Công thương chủ trì xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Vì vậy, Ban đã chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển khu công nghiệp đến Sở Công thương để triển khai thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

1.3. Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL:

a/ Kết quả tham mưu ban hành văn bản và ban hành văn bản theo thẩm quyền:

- Đối với việc tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật:

Ban đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 10/1/2017 về Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về quản lý nhà nước tại Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp tỉnh Khánh Hoà (Ban đã dự thảo, lấy ý kiến các sở, ngành liên quan và trình UBND tỉnh ban hành tại Tờ trình số 26/TTr-KKT ngày 22/11/2016). Hiện nay, Quy chế được tổ chức thực hiện có hiệu quả, đạt yêu cầu đề ra.

- Đối với việc tham mưu ban hành các văn bản liên quan đến nhiệm vụ được giao:

Thực hiện Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao, Ban đã có Tờ trình số 15/TTr-KKT ngày 06/6/2017 đề nghị Sở Nội vụ xem xét, thẩm định trình UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hoà.

b/ Rà soát văn bản quy phạm pháp luật:

Xác định công tác rà soát, hệ thống hoá VBQPPL đóng vai trò quan trọng trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngày 13/01/2017, Ban đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-KKT về rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 tại cơ quan, theo đó Ban đã chỉ đạo các phòng chuyên môn trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch; nâng cao chất lượng công tác ban hành, rà soát, hệ thống hoá VBQPPL nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước phục vụ nhiệm vụ công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động quản lý Nhà nước.

Ban đã tiến hành rà soát, hệ thống hóa VBQPPL chuyên môn theo nhiệm vụ được giao và báo cáo Sở Tư pháp tại Báo cáo số 42/BC-KKT ngày 18/5/2017. Đồng thời, trong quá trình thực hiện Quyết định 802/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đối với thủ tục Thẩm định Thiết kế cơ sở nhóm B, C thuộc lĩnh vực Xây dựng cơ bản, Ban đã phát hiện ra nội dung sai sót và tham mưu UBND tỉnh đính chính Quyết định 802/QĐ-UBND tại Công văn số 4325/UBND-NC ngày 23/5/2017.

c/ Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các văn bản QPPL tại cơ quan:

Tình hình thực hiện các văn bản pháp luật tại cơ quan đã được triển khai đầy đủ, kịp thời và đúng quy định, không phát hiện sai sót.

2. Cải cách thủ tục hành chính:

2.1. Thực hiện CCHC trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước theo quy định của Chính phủ, các Bộ, ngành theo quy định.

2.2. Kiểm soát thủ tục hành chính:

a/ *Kiểm soát việc ban hành mới các thủ tục hành chính theo thẩm quyền được phân công:* Ban không có thẩm quyền ban hành mới các thủ tục hành chính.

b/ *Về rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa thủ tục hành chính:*

- Thực hiện Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 06/01/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2017; Ban đã ban hành Quyết định số 09/QĐ-KKT ngày 13/01/2017 về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017. Theo đó, Ban đã rà soát, thực hiện lấy ý kiến Sở Tư pháp và hoàn chỉnh trình UBND tỉnh ban hành 03 quyết định:

+ Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 23/1/2017 về việc công bố 03 TTHC mới thuộc lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội; bổ sung, sửa đổi 01 TTHC thuộc lĩnh vực Xây dựng cơ bản hủy bỏ 01 TTHC thuộc lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội, cụ thể như sau:

Về lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội: ban hành mới Thủ tục Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động, Thủ tục Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài và Thủ tục Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài; bãi bỏ Thủ tục Cấp, cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Về lĩnh vực Xây dựng cơ bản: sửa đổi, bổ sung Thủ tục Cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại Giấy phép xây dựng.

+ Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 về việc công bố 01 TTHC mới thuộc lĩnh vực Xây dựng cơ bản và sửa đổi, bổ sung 02 TTHC thuộc lĩnh vực Môi trường, cụ thể như sau:

Về lĩnh vực Xây dựng cơ bản: **ban hành** mới Thủ tục Thẩm định thiết kế cơ sở nhóm B và C.

Về lĩnh vực Môi trường: sửa đổi, bổ sung Thủ tục Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và Thủ tục Thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

+ Quyết định số 1580/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 về việc công bố bãi bỏ Thủ tục “Xác nhận hợp đồng văn bản bất động sản” thuộc lĩnh vực Đất đai.

- Về việc đơn giản hóa rút ngắn thời gian đối với 02 TTHC thuộc lĩnh vực Kế hoạch Đầu tư, Ban đã gửi danh sách TTHC để Sở Tư pháp xem xét, thẩm định. Cụ thể như sau:

Về lĩnh vực Kế hoạch Đầu tư: Thủ tục Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư trong trường hợp không lấy ý kiến sở ngành và các cơ quan liên quan và Thủ tục Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền Ban Quản lý đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đầu tư.

- Về việc nâng cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực Môi trường từ mức độ 2 lên mức độ 3 tại Công văn số 503/KKT-VP ngày 22/5/2017 (Sở Tư pháp đang góp ý), đó là: thủ tục Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi

trường; thủ tục Thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết và Thủ tục Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Theo quy định tại mục 1 Chương II Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao (Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/6/2017), Ban Quản lý Khu kinh tế được giao một số nhiệm vụ về quản lý đất đai trong khu kinh tế. Tuy nhiên, một số nội dung cần có hướng dẫn chi tiết của Bộ Tài chính để đảm bảo việc tổ chức triển khai được chính xác, đầy đủ. Vì vậy, để kịp thời triển khai thực hiện Nghị định 35/2017/NĐ-CP, Ban đã chủ động dự thảo nội dung TTHC và gửi Sở Tư pháp góp ý đối với các nhiệm vụ được quy định rõ tại Nghị định, cụ thể như sau:

Về lĩnh vực Đất đai: Thủ tục Xác định và ban hành quyết định miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho người lao động theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và Thủ tục Xác định và ban hành quyết định miễn, giảm tiền thuê đất cho tổ chức, cá nhân thuê đất trong Khu kinh tế thực hiện dự án đầu tư (bao gồm: miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản; miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định pháp luật về đầu tư; miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động).

c/ Về công khai thủ tục hành chính:

Ban đã niêm yết công khai các danh mục TTHC, mẫu hóa thủ tục và quy trình, thời gian giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền của đơn vị tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc cơ quan, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ www.vanphong.khanhhoa.gov.vn và Trang thông tin Tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa tại địa chỉ www.tthc.vanphong.khanhhoa.gov.vn đảm bảo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch. Việc tổ chức thực hiện đã đi vào nề nếp, đúng quy trình, không xảy ra sai phạm.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước:

3.1. Việc rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của cơ quan:

- Về rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

Nêu tại điểm 1.3.a, Mục II của Báo cáo này.

- Về cơ cấu tổ chức và biên chế:

Năm 2017, Ban được UBND tỉnh giao 38 chỉ tiêu biên chế công chức hành chính và 05 hợp đồng theo Nghị định 68/NĐ-CP. Hiện nay, tổng số CBCC của Ban là 46 người với 06 phòng chuyên môn và 01 đơn vị trực thuộc, trong đó:

+ CBCC trong ngạch chính thức: 31 người (trong đó có 07 công chức được điều động sang làm việc tại đơn vị sự nghiệp trực thuộc)

+ Hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế: 10 người (trong đó có 04 biên chế của đơn vị sự nghiệp trực thuộc)

+ Hợp đồng theo ND 68/NĐ-CP: 05 người

3.2. Về kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của các đơn vị, địa phương:

Hiện nay, Ban có 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc là Ban Quản lý dự án hạ tầng Khu kinh tế và Khu công nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, được thành lập theo Quyết định số 2708/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh, bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 12/2016. Ban Quản lý dự án hạ tầng là cơ quan công lập, thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí hành chính, chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách.

Ban đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-KKT ngày 13/01/2016 về kiểm tra CCHC năm 2017 gắn với đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 đối với các phòng, đơn vị chuyên môn trực thuộc, trong đó có Ban Quản lý dự án hạ tầng. Đến thời điểm hiện tại, Ban Quản lý dự án hạ tầng cũng đã triển khai tổ chức thực hiện đáp ứng yêu cầu về công tác CCHC theo nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch CCHC năm 2017 của Ban.

3.3. Về thực hiện phân cấp quản lý:

- Ban được phân cấp và ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh trong khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đối với các lĩnh vực, gồm: 14 thủ tục thuộc lĩnh vực Kế hoạch đầu tư (trong đó có 06 TTHC theo cơ chế một cửa và 08 TTHC theo cơ chế một cửa liên thông); Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá Asean mẫu D qua Internet; Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài; Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện Cấp Giấy phép lao động; Chấp thuận Nội quy lao động; Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; Thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết; Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; Cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại Giấy phép xây dựng các công trình; Thẩm định thiết kế cơ sở nhóm B và C đã được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

- Theo chỉ đạo Thường trực Tỉnh ủy tại Kết luận số 14-KL/TU ngày 20/3/2017 và của UBND tỉnh Khánh Hòa tại văn bản số 3349/UBND-TH ngày 24/4/2017 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phân cấp, ủy quyền cho cấp huyện. Ban đã làm việc với các địa phương liên quan và báo cáo UBND tỉnh về phân cấp thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư cho UBND huyện Vạn Ninh và Thị xã Ninh Hòa tại văn bản số 518/KKT-QLĐT ngày 24/5/2017. Theo đó, nội dung phân cấp cụ thể là: UBND Thị xã Ninh Hòa, UBND huyện Vạn Ninh quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án của nhà đầu tư trong nước đầu tư tại KKT Vân Phong (ngoài các khu chức năng của KKT đã được phê duyệt QH chung xây dựng và các khu vực đã được UBND tỉnh hoặc Thủ tướng Chính phủ chấp thuận theo thẩm quyền) có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng trở xuống và có diện tích sử dụng đất không quá 02ha (trừ các dự án thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư, dự án có sử dụng công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ). UBND TX Ninh Hòa và UBND huyện Vạn Ninh có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và thực hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo đúng quy định của Luật đầu tư 2014 và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Hiện đang chờ UBND tỉnh xem xét quyết định.

3.4. Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

- Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 26/3/2014 của UBND tỉnh Khánh Hoà ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong:

+ Tổ chức công khai các TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đồng thời in thành các bộ tài liệu đặt tại bàn viết hồ sơ (gồm cả hồ sơ mẫu).

+ Công khai đường dây nóng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo hướng dẫn.

+ Tiếp tục rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban đề nghị bổ sung, đơn giản hoá thủ tục, quy trình cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành nhằm rút ngắn thời gian giải quyết và trả kết quả. Đồng thời, triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 về ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa.

+ Cập nhật đầy đủ và thường xuyên danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban và kết quả đơn giản hoá TTHC lên trang thông tin điện tử của Ban.

- Triển khai thực hiện Quy chế giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông tại Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong được ban hành kèm theo Quyết định số 1576/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 của UBND tỉnh nhằm tạo điều kiện cho việc tiếp nhận và trả thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông được ổn định, nền nếp và theo đúng quy định.

- Về tiếp nhận TTHC trong 06 tháng đầu năm 2017:

*** Đối với TTHC giải quyết tại bộ phận Một cửa:**

STT	Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp	Số hồ sơ nhận giải quyết			Kết quả giải quyết						Ghi chú
		Tổng số	Trong đó		Số hồ sơ đã giải quyết			Số hồ sơ đang giải quyết			
			Số kỳ trước chuyên qua	Số mới tiếp nhận	Tổng số	Trà đúng và sớm hạn	Trà quá hạn	Tổng số	Chưa đến hạn	Quá hạn	
1	Lĩnh vực: Đất đai	3	0	3	3	3	0	0	0	0	
2	Lĩnh vực: Kế hoạch đầu tư	13	0	13	12	12	0	1	1	0	
3	Lĩnh vực: Xây dựng cơ bản	16	0	16	15	14	1	1	1	0	

4	Lĩnh vực: Môi trường	8	0	8	8	8	0	0	0	0
5	Lĩnh vực: Lao động, Thương binh và xã hội	49	0	49	48	48	0	1	1	0
6	Lĩnh vực: Công thương	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tổng cộng	89	0	89	86	85	1	3	3	0

- Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC từ đầu năm đến nay là 89 hồ sơ, trong đó số hồ sơ nhận trong kỳ là 89 hồ sơ, không có hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua.

- Kết quả giải quyết TTHC:

+ Số hồ sơ đã giải quyết: 86 hồ sơ.

+ Số hồ sơ giải quyết sớm và đúng hạn: 85 hồ sơ.

+ Số hồ sơ giải quyết quá hạn: 01 hồ sơ. Nguyên nhân: Hồ sơ giấy giải quyết đúng hạn nhưng do phòng chuyên môn chưa kịp thời cập nhật trạng thái hồ sơ và chuyển hồ sơ trên phần mềm “Một cửa điện tử” nên kết quả bị trễ.

+ Số hồ sơ chưa đến hạn giải quyết: 03 hồ sơ.

*** Đối với TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông:**

Hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông chưa cập nhật Phần mềm Một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban. Do đó, Ban chỉ nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC liên thông qua đường công văn. Trong 06 tháng đầu năm 2017, Ban có 07 hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC liên thông, trong đó có 05 hồ sơ chưa đến hạn giải quyết, 02 hồ sơ đang giải quyết trễ hạn.

Nguyên nhân giải quyết quá hạn: các TTHC liên thông mới được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông, thời gian các cơ quan liên quan có ý kiến thẩm định và thời gian UBND tỉnh xem xét, phê duyệt hầu hết đều chậm hơn so với thời gian quy định, dẫn đến tổng thời gian trả kết quả cho nhà đầu tư đã bị quá hạn.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC:

4.1. Về xác định vị trí việc làm và cơ cấu CBCC:

Năm 2017, Ban được giao biên chế công chức hành chính là 38 người và 05 hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP. Đồng thời, theo Đề án thành lập BQLDA hạ tầng KCN và KKT, Ban được UBND tỉnh giao 20 biên chế để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ làm chủ đầu tư các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng xã hội trong Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp. Việc xác định vị trí việc làm và cơ cấu CBCC, Ban tổ chức thực hiện theo bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 197/QĐ-

UBND ngày 18/01/2017. Riêng mô tả vị trí việc làm của BQLDA hạ tầng đã được đề cập tại Đề án trình UBND tỉnh.

4.2. Về thực hiện các quy định về quản lý CBCC:

- Thực hiện việc quản lý CBCC theo đúng quy trình, thẩm quyền quy định, trên cơ sở các quy định của Luật CBCC và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Các nội dung tuyển dụng, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm nâng bậc lương, điều động, nghỉ hưu, nghỉ việc... được tiến hành thường xuyên, đúng quy định.

- Công tác tăng cường kỷ cương hành chính, văn hoá ứng xử và kỷ luật công vụ được quán triệt đến từng CBCC của Ban, bảo đảm giờ giấc làm việc, thời hạn giải quyết hồ sơ.

4.3. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC:

Trong 06 tháng đầu năm 2017, Ban có 02 CBCC tiếp tục tham gia học các lớp Trung cấp lý luận chính trị, 02 CBCC học Cao cấp chính trị, 03 CBCC học bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng, 02 CBCC bồi dưỡng An ninh quốc phòng, 01 đ/c bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính; đồng thời một số CBCC tham dự các lớp tập huấn khác về chuyên môn nghiệp vụ do các Sở, ngành tổ chức.

5. Về cải cách tài chính công:

Ban tiếp tục thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo quy định của Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ, do đó Ban đã chủ động trong việc tổ chức sắp xếp bộ máy, nhằm thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu suất lao động, hiệu quả công việc và tạo nguồn tăng thu nhập cải thiện đời sống CBCC.

6. Về hiện đại hóa nền hành chính nhà nước:

6.1. Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan:

- Tiếp tục vận hành và sử dụng trang thông tin điện tử tại địa chỉ www.vanphong.khanhhoa.gov.vn để giới thiệu về Khu kinh tế và các Khu công nghiệp.

- Sử dụng phần mềm văn phòng điện tử E-OFFICE để xử lý công văn. Tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ đã áp dụng tốt phần mềm Một cửa điện tử nhằm đảm bảo cho hoạt động của bộ phận Một cửa được hoạt động theo đúng quy định.

- Thường xuyên bảo hành để mạng nội bộ của cơ quan luôn hoạt động ổn định, an toàn (các máy con được bảo vệ bằng các phần mềm diệt virus và có hệ thống tường lửa); Cơ quan được kết nối internet bằng đường truyền cáp quang tốc độ cao, có hệ thống wifi ở tất cả các tầng làm việc.

- 100% CBCC được trang bị máy vi tính để phục vụ công việc chuyên môn, thư điện tử, tìm kiếm thông tin trên internet.

- Thường xuyên cập nhật phần dịch sang tiếng Anh trên website giới thiệu thông tin về quy hoạch và các chính sách đầu tư để quảng bá và thu hút đầu tư; liên kết website với Công ty Cổ phần KCN Suối Dầu.

6.2. Về áp dụng ISO trong hoạt động cơ quan:

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan và tổ chức đánh giá nội bộ theo định kỳ. Trong 06 tháng đầu năm 2017 đã tổ chức khắc phục và phòng ngừa những tồn tại đã được khuyến nghị năm 2016.

III. Phương hướng nhiệm vụ CCHC trong 06 tháng cuối năm:

1. Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, cơ chế tiếp nhận, hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời về thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực được giao. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài chính công và tài sản công.

2. Tiếp tục thực hiện đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 về ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa và Quyết định số 1576/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 phê duyệt Quy chế giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông tại Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong.

3. Tiếp tục rà soát, nghiên cứu đề xuất đơn giản hoá TTHC theo các văn bản quy phạm pháp luật mới trên tất cả các lĩnh vực được phân cấp giải quyết.

4. Rà soát, đề xuất ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực được phân cấp giải quyết theo Luật, Nghị định, Thông tư hiện hành. Chuẩn hóa Bộ TTHC để tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc theo dõi và thực hiện.

5. Thực hiện tốt việc giải quyết một số TTHC trực tuyến qua mạng Internet mức độ 3; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến. Trên cơ sở đó tiếp tục nghiên cứu đề nghị bổ sung danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3 theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

6. Duy trì công tác kiểm tra áp dụng quy trình ISO 9001:2008 đối với việc giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, môi trường, quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban; cập nhật, sửa đổi, bổ sung quy trình phù hợp với các quy định mới và duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

7. Tiếp tục nâng cấp trang thông tin điện tử của Ban theo hướng hiện đại và đa dạng.

8. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại các phòng chuyên môn trực thuộc, tổ chức kiểm tra việc thực hiện CCHC theo Kế hoạch đã ban hành.

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong báo cáo./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ tỉnh;
- Lưu VT, VP.



TRƯỞNG BAN

Hoàng Đình Phi

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
(Kèm theo Báo cáo số 56/QĐ-KKT ngày 09/06/2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong)

TT	Nhiệm vụ	Sản phẩm	Tiến độ	Kết quả thực hiện
I	Cải cách thể chế			
1	Rà soát các quy định, chính sách về lĩnh vực: ưu đãi, thu hút đầu tư, đất đai, môi trường, ... và thực hiện việc kiểm soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nghiên cứu rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban.	QĐ ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong	Quý I/2017	Quyết định số 09/QĐ-KKT ngày 13/01/2017 về việc ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017.
2	Tham mưu ban hành Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ phát triển Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.	Nghị quyết của HĐND tỉnh	Quý II/2017	Thực hiện Công văn số 3557/UBND-VP ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách phát triển KCN trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã xây dựng dự thảo, lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành liên quan đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thông qua (Công văn số 341/KKT-QLĐT ngày 17/4/2017). Tuy nhiên, tại cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4/2017, UBND tỉnh đã chỉ đạo giao Sở Công thương chủ trì xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. Vì vậy, Ban đã chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc xây dựng chính sách hỗ trợ

				phát triển khu công nghiệp đến Sở Công thương để triển khai thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
3	Tiếp tục hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời về thủ tục hành chính theo nhu cầu của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.	Trang thông tin điện tử của Ban có giao diện tiếng nước ngoài để giới thiệu cơ chế, chính sách; công khai và hướng dẫn thủ tục hành chính	Trong năm 2017	<p>Hiện nay, trang thông tin điện tử tại địa chỉ www.vanphong.khanhhoa.gov.vn đã có giao diện tiếng Anh để giới thiệu cơ chế, chính sách đến các tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư nước ngoài.</p> <p>Ban đã niêm yết công khai các danh mục TTHC, mẫu hóa thủ tục và quy trình, thời gian giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền của đơn vị tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc cơ quan, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ www.vanphong.khanhhoa.gov.vn và Trang thông tin Tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa tại địa chỉ www.tthc.vanphong.khanhhoa.gov.vn đảm bảo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch. Việc tổ chức thực hiện đã đi vào nề nếp, đúng quy trình, không xảy ra sai phạm.</p>
II Cải cách thủ tục hành chính				
1	Tiếp tục rà soát, nghiên cứu đề xuất đơn giản hóa theo hướng cắt giảm thời gian đối với một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kế hoạch đầu tư.	Quyết định của UBND tỉnh	Quý II/2017	Về việc đơn giản hoá rút ngắn thời gian đối với 02 TTHC thuộc lĩnh vực Kế hoạch Đầu tư, Ban đã gửi danh sách TTHC để Sở Tư pháp xem xét, thẩm định tại Công văn số 398/KKT-VP ngày 28/4/2017. Hiện Sở Tư pháp đang tiến hành thẩm định đối với 2 TTHC này.
2	Tổng hợp, đề xuất ban hành mới hoặc bổ sung, sửa đổi các thủ tục hành chính của Ban cho phù hợp với	Quyết định của	Theo tình hình thực	- Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 23/1/2017 về việc công bố 03 TTHC mới

	<p>quy định pháp luật hiện hành. Chuẩn hóa Bộ TTHC để tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc theo dõi và thực hiện (nếu được cấp trên chấp thuận).</p>	<p>UBND tỉnh</p>	<p>tế căn cứ các quy định hiện hành</p>	<p>thuộc lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội; bổ sung, sửa đổi 01 TTHC thuộc lĩnh vực Xây dựng cơ bản huỷ bỏ 01 TTHC thuộc lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 về việc công bố 01 TTHC mới thuộc lĩnh vực Xây dựng cơ bản và sửa đổi, bổ sung 02 TTHC thuộc lĩnh vực Môi trường. - Quyết định số 1580/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 về việc công bố bãi bỏ Thủ tục “Xác nhận hợp đồng văn bản bất động sản” thuộc lĩnh vực Đất đai. - Công văn số 503/KKT-VP ngày 22/5/2017 Về việc nâng cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực Môi trường từ mức độ 2 lên mức độ 3. - Công văn số 585/KKT-VP ngày 07/6/2017 gửi Sở Tư pháp thẩm định 02 TTHC thuộc lĩnh vực đất đai.
3	<p>Phối hợp Sở Tư pháp cập nhật và đăng tải các TTHC đã được công bố vào cơ sở dữ liệu quốc gia</p>	<p>Các TTHC được công khai trên cổng TTĐT của tỉnh</p>	<p>Theo hướng dẫn của Sở Tư pháp</p>	<p>Đã cung cấp danh sách TTHC đã được công bố để Sở Tư pháp cập nhật, đăng tải vào cơ sở dữ liệu quốc gia.</p>
4	<p>Công bố công khai danh mục các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban và kết quả đơn giản hoá TTHC trên trang thông tin điện tử của Ban; bổ sung, cập nhật thường xuyên và hướng dẫn cụ thể cách thức giao dịch, thực hiện thủ tục cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.</p>	<p>Các thủ tục mới được bổ sung, cập nhật thường xuyên</p>	<p>Trong năm 2017</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Đã tiến hành niêm yết công khai các danh mục TTHC, mẫu hóa thủ tục và quy trình, thời gian giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền của đơn vị tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc cơ quan, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ www.vanphong.khanhhoa.gov.vn và Trang



				<p>thông tin Tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa tại địa chỉ www.tthc.vanphong.khanhhoa.gov.vn.</p> <p>- Đăng tải videoclip hướng dẫn cụ thể cách thức thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Ban.</p>
5	Tiếp tục rà soát và đề nghị bổ sung danh mục TTHC (đặc biệt là lĩnh vực kế hoạch đầu tư) thực hiện tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3 theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.	Quyết định của UBND tỉnh	Theo tinh hình thực tế	Công văn số 503/KKT-VP ngày 22/5/2017 Về việc nâng cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực Môi trường từ mức độ 2 lên mức độ 3.
III	Cơ chế một cửa, một cửa liên thông			
1	Triển khai phối hợp giải quyết hồ sơ điện tử theo cơ chế một cửa liên thông giữa các cơ quan liên quan trên Phần mềm.	Toàn bộ hồ sơ TTHC áp dụng cơ chế một cửa liên thông được luân chuyển, phối hợp xử lý dưới dạng diễn từ trên mạng tin học giữa các cơ quan hành chính, đơn vị có liên quan	Theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông	Hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông chưa cập nhật Phần mềm Một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban. Do đó, Ban chỉ nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC liên thông qua đường công văn.
2	Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo tại Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh.	Các công việc liên quan	Thường xuyên	Đã tổ chức thực hiện đúng quy định.
3	Tiếp tục thực hiện việc giải quyết TTHC trên phần mềm Một cửa điện tử.		Thường xuyên	Đã tổ chức thực hiện đúng quy định
4	Thực hiện công khai cơ sở dữ liệu các loại giấy tờ là kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ngành, địa phương trên trang thông tin điện tử.	Toàn bộ các loại giấy tờ là kết quả giải quyết TTHC của các sở, ngành, địa phương được	Quý IV/2017	

		công khai trên trang thông tin điện tử		
5	Thực hiện liên thông các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông đối với các thủ tục về đầu tư.	Quy trình được UBND tỉnh phê duyệt	Trong năm 2017	Công văn số 398/KKT-VP ngày 28/4/2017 gửi Sở Tư pháp xem xét, thẩm định việc đơn giản hoá rút ngắn thời gian đối với 02 TTHC thuộc lĩnh vực Kế hoạch Đầu tư.
IV	Cải cách tổ chức bộ máy			
1	Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong theo Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh Khánh Hoà.		Thường xuyên	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định kiện toàn nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và tổ chức biên chế của các phòng trực thuộc Ban theo quy định. - Thực hiện Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao, Ban đã có Tờ trình số 15/TTr-KKT ngày 06/6/2017 đề nghị Sở Nội vụ xem xét, thẩm định trình UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hoà.
2	Hoàn thành việc kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính của Ban Quản lý Dự án hạ tầng các KCN và KKT trực thuộc Ban Quản lý KKT Vân Phong.		Trong 06 tháng đầu năm 2017	Đang soạn thảo Quyết định kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính của Ban Quản lý Dự án hạ tầng các KCN và KKT trực thuộc Ban Quản lý KKT Vân Phong.
3	Triển khai Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và các quy định của Trung ương về phân cấp, phân quyền, uỷ quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước.		Theo chỉ đạo của cấp trên	Đã tổ chức thực hiện đúng quy định.



V	Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC			
1	Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức theo Đề án đã được Sở Nội vụ thẩm định.	Theo nhu cầu công việc	Thường xuyên	Ban tổ chức thực hiện theo bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 18/01/2017.
2	Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CBCC và tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng làm việc của CBCC	Văn bản của Ban	Thường xuyên	Báo cáo số 71/BC-KKT ngày 06/10/2015 về kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC năm 2015 có xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC năm 2016. Ban đã tiến hành đào tạo, bồi dưỡng CBCC theo đúng kế hoạch đề ra.
3	Tăng cường kỷ luật, kỷ cương đối với CBCC khi tiếp xúc giải quyết công việc cho các tổ chức, công dân; thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá, khen thưởng, bình xét các danh hiệu thi đua, công tác xét nâng ngạch, chuyển ngạch, nâng lương và các chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ công chức trong cơ quan.	Văn bản của Ban	Thường xuyên	Đã tổ chức thực hiện đúng quy định.
4	Thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.		Theo hướng dẫn của Sở Nội vụ	Đã tổ chức thực hiện đúng quy định.
VI	Cải cách tài chính công			
1	Tiếp tục thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo quy định của Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ	Văn bản theo quy định	Thường xuyên	Đã tổ chức thực hiện đúng quy định.
VII	Hiện đại hóa hành chính			

1	Tiếp tục nâng cấp trang thông tin điện tử của Ban theo hướng hiện đại và đa dạng.	Hệ thống cơ sở dữ liệu tại quản trị mạng được hoàn thiện.	Thường xuyên	Hiện nay, trang thông tin điện tử tại địa chỉ www.vanphong.khanhhoa.gov.vn đã có giao diện tiếng Anh để giới thiệu cơ chế, chính sách đến các tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư nước ngoài. Đồng thời, Ban cũng đã nâng cấp giao diện theo hướng hiện đại để tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức tiếp cận thông tin.
2	Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 nhằm phục vụ tích cực cho việc đổi mới phương thức quản lý, điều hành công tác chuyên môn tại đơn vị.	Tiếp tục duy trì	Thường xuyên	Đã thực hiện theo quy định; ban hành Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 về Công bố mục tiêu chất lượng năm 2017 tại Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động theo ủy quyền;
3	Thực hiện việc gửi nhận văn bản điện tử.	Tiếp tục duy trì	Thường xuyên	Đã tổ chức thực hiện đúng quy định.
4	Thực hiện giải quyết hồ sơ điện tử theo cơ chế một cửa liên thông giữa Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong với các cơ quan liên quan.	Áp dụng đối với một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kế hoạch đầu tư	Theo hướng dẫn của Sở Nội vụ	Đã tổ chức thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1576/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 phê duyệt Quy chế giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông tại Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong.
5	Tiếp tục triển khai dịch vụ nhắn tin thông báo kết quả giải quyết hồ sơ tự động.		Thường xuyên	Đã tổ chức thực hiện đúng quy định.
6	Triển khai thực hiện các phần mềm nghiệp vụ xử lý, quản lý chuyên môn	Các phần mềm được trang bị	Quý IV/2017	Đã tổ chức thực hiện đúng quy định.





THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT	Tiêu chí	Tổng số	Chia ra theo cấp hành chính			Ghi chú
			Cấp tỉnh	Cấp huyện	Cấp xã	
1	Số TTHC được công khai đầy đủ, đúng quy định trên Trang thông tin điện tử	22	22			22/22 TTHC đã được công khai đầy đủ, đúng quy định trên trang thông tin điện tử.
2	Số lượng các TTHC thực hiện ở địa phương giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông	8	8			Ban có 08 TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại tại Ban mới áp dụng 04 TTHC theo cơ chế một cửa liên thông